



# SEAMEO News Clipping

**Headline:** เปิดประชุมสภาซีเมค พร้อมร่วมฉลองโอกาสองค์การซีมีโอ ครบรอบ 50 ปี

**Media:** ASTV ผู้จัดการออนไลน์ (www.manager.co.th)

**Country of Coverage:** Thailand

**Date:** 7 May 2015

**Section:** n/a

**Page:** n/a

**Reporter/Source:**

**Recorded by:** Roongnapa



**เปิดประชุมสภาซีเมค พร้อมเฉลิมฉลองในโอกาสองค์การซีมีโอ ครบ 50 ปีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ 6 คน โดยประเทศไทยได้แก่ “อดุล วิเชียรเจริญ” ขณะที่ รมว.ศึกษาธิการไทยในฐานะประธานซีเมคคนใหม่ ย้ำพร้อมสานงานและร่วมมือกับกลุ่มประเทศสมาชิกในพัฒนางาน**

วันนี้ (7 พ.ค.) ที่โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช ชลบุรี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และศ.ดร.ฟาม วู ลุน รมว.ศึกษาธิการและฝึกรอบรมเวียดนาม ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) แถลงข่าวการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 มีสมาชิกสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศอาเซียนเข้าร่วมและมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน โดย พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวต่อว่า ในฐานะที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ และ รมว.ศึกษาธิการไทย จะต้องดำรงตำแหน่งในฐานะประธานซีเมคคนต่อไป ระยะเวลา 2 ปี ซึ่งตนพร้อมสานงานต่อและพัฒนากิจกรรมต่างๆ ที่ซีมีโอร่วมกันทำอย่างต่อเนื่อง และเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยจะร่วมมือกับกลุ่มประเทศสมาชิกในการพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนาในมิติต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทุกคนก้าวไปสู่การเป็นประชาคมโลกที่สมบูรณ์ ไม่การประชุมซีมีโอได้มีการกำหนดนโยบายความร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทรัพยากรโลก รวมถึงได้วางทิศทางการพัฒนาการศึกษาที่

เชื่อมต่อกับประชาคมเดียวกันในภูมิภาค

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1. การต้อนรับหน่วยงานใหม่เข้าร่วมเป็น หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ ได้แก่ China Education Association for Internation Exchange หรือ CEAIE (ซีอีเอไออี) ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเข้มแข็ง มีความ มุ่งมั่นและเจตนาแนบแน่นเกี่ยวกับซีมีโอ 2. การฉลองครบรอบ 50 ปี ในการก่อตั้งองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีมีโอ โดยตลอด 50 ปีที่ผ่านมาองค์การซีมีโอได้ดำเนินงานที่สะท้อนถึงการรวมพลัง ของประเทศ สมาชิกและศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ เพื่อเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน ภูมิภาค โดยในโอกาสนี้ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับองค์การซีมีโอ จำนวน 6 คนซึ่งเป็นผู้นำทาง การศึกษาของประเทศสมาชิกซีมีโอ โดยประเทศไทยผู้ได้รับรางวัล คือ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ อดีตผอ. สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการริเริ่มขยายความร่วมมือขององค์การซีมีโอ กับคูภาคี อื่นๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค 3. การรับตำแหน่งประธานซีเมคของประเทศไทยในช่วง 2 ปีหลังจากนี้ ซึ่งตน ยืนยันจะสืบสานภารกิจการดำเนินงานของซีมีโอให้เป็นที่ไปด้วยความต่อเนื่องและมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดย จะผลักดันพัฒนาความร่วมมือกับประเทศสมาชิก เพื่อให้มีการลงทุนด้านการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน ภูมิภาค สร้างพลเมืองโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวต่อว่า 4. เพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ทางประเทศไทยได้มีการ กำหนดให้มีการประชุมเชิงนโยบายในหัวข้อ การเรียนรู้ ดิจิตอล เพื่อพลเมืองโลกในอนาคต และเปิดโอกาสให้ ประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถปรับใช้ในบริบทประเทศนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม 5. การพัฒนาการศึกษาในระดับชาติของไทย ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงมี กลไกในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และ6. ใน ปี 2015 เป็นแห่งการเชื่อมต่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ทุกประเทศต้องดำเนินการให้บรรลุผลและ สอดคล้องกับเป้าหมายวาระการพัฒนาของสหประชาชาติ

ศ.ดร.ฟาม วู ลุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการอบรมของเวียดนาม ในฐานะประธานสภา ซีเมค กล่าวว่า 50 ปีที่ผ่านมาซีมีโอได้ทำงานร่วมกับประเทศสมาชิก โดยนำปัญหาที่สำคัญมาหารือเพื่อหา แนวทางพัฒนาโดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นนโยบายสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาใน ทุกด้าน นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกันในทุกๆระดับ ซึ่งเมื่อประเทศไทยเข้ามา รับหน้าที่เป็นประธานซีมีโอ ก็เชื่อว่าจะสามารถสานต่อการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงทำให้เกิดความ ร่วมมือในการพัฒนาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ